

Bài Học 2

*6 Tháng 4 – 12 Tháng 4

Tình Yêu Và Sự Đoán Phạt: Nan Đề Của Đức Chúa Trời (Sách Ô-sê)



Độc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Ô-sê 7:11,12; Ô-sê 10:11-13; Ma-thi-ơ 11:28-30; Rô-ma 5:8; 1 Phi-e-rơ 2:24; Ô-sê 14.

Câu Gốc: Các người khá trở lại cùng Đức Chúa Trời người; giữ sự nhơn từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời người” (Ô-sê 12:6, 7).

Tư Tưởng Quan Trọng: Ô-sê cho thấy thêm tình yêu Đức Chúa Trời có cho đám dân lụn bại của Ngài.

Các người viết Kinh Thánh thường dùng lối biến thái để nói về mối tương quan trong tình yêu của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài. Lối biến thái là dùng thí dụ bằng những điều dễ hiểu để giúp người ta hiểu được những điều cao xa hơn. Hay là lối dùng những biểu tượng đặng giải thích điều mình muốn nói.

Hai biến thái mà Kinh Thánh thường dùng khi nói về mối tương quan Đức Chúa Trời có cho dân Ngài là hình ảnh của tình vợ chồng, và của tình cha mẹ với con cái. Tuần rồi chúng ta đã học thấy Đức Chúa Trời dùng hình ảnh của tình vợ chồng. Tuần này chúng ta học về Đức Chúa Trời qua hình ảnh của tình cha mẹ đối với con mình.

Cách Ô-sê dùng lối biến thái cũng không khác chi cách Đức Chúa Giê-su hay dùng các thí dụ và ngụ ngôn đặng giảng dạy. Thứ nhất là để giải thích chân lý của Đức Chúa Trời qua những điều thường thấy hoặc dễ hiểu đối với loài người. Thứ hai là dùng những hình ảnh hiện thực để cho người ta dễ ghi nhớ về những tiêu chuẩn thuộc linh.

Khờ Khạo Và Dễ Bị Lừa Gạt

Đọc hai câu Kinh Thánh này và so sánh với những điều đang xảy ra trong Y-sơ-ra-ên thời Ô-sê. Sự cảnh cáo nào đang được ban ra cho dân Y-sơ-ra-ên lúc này? Chúng ta học được những gì qua hai câu Kinh Thánh này?

Ép-ra-im là tên của một trong hai người con của Giô-sép. Ép-ra-im cũng là tên của một chi phái rất mạnh trong vòng các chi phái của vương quốc miền bắc của quốc gia Y-sơ-ra-ên. Ép-ra-im được dùng để chỉ về toàn 10 chi phái; cũng như Giu-đa được dùng để chỉ về hai chi phái ở vương quốc miền nam của Y-sơ-ra-ên.

Y-sơ-ra-ên bị xem là có tội phản loạn và nghịch cùng Đức Chúa Trời vì họ đã kêu gọi các nước ngoại bang đến giúp họ.

Tại sao Y-sơ-ra-ên bị xem là có tội? Bởi vì tình hữu nghị họ có với cường quốc A-si-ri hay Ai Cập có nghĩa là Y-sơ-ra-ên đã tin rằng các thần của A-si-ri và Ai Cập mạnh hơn và quyền năng hơn Đức Chúa Trời của họ (xin cũng đọc Ê-sai 52:4; Ca thượng 5:1-6). Làm thân và nhờ vả các quốc gia này có nghĩa là họ đã bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va là Chúa của họ. Dân Y-sơ-ra-ên cần phải quay đầu lại trở về cùng Đức Giê-hô-va, ăn năn, và vâng phục mệnh lệnh của Ngài, và từ bỏ những tà thần. Đó là niềm hy vọng duy nhất cho họ, chứ không phải đi làm thân với các kẻ ngoại.

Cả A-si-ri và Ai Cập đều muốn chiếm Y-sơ-ra-ên. Hai cường quốc này tranh giành để chiếm cho được con lộ quan trọng nối liền hai dòng sông lớn là sông Niles và sông Ô-phơ-rát. Cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa nằm trên một địa thế rất thuận lợi giữa hai giòng sông lớn này. Không trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Y-sơ-ra-ên lại đi tìm đồng minh với hai cường quốc ngoại bang này để mong họ trợ giúp!” – Phỏng trích *The SDA Bible Commentary*, bộ 4, trang 908.

Chúng ta có thường mắc phải lỗi lầm giống dân Y-sơ-ra-ên không? Tìm cầu loài người để giúp chúng ta khi chúng ta có những nan đề, thay vì tìm kiếm Chúa? Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể dùng tay người để hỗ trợ chúng ta. Làm thế nào để chúng ta không vấp phải lỗi lầm này như dân Y-sơ-ra-ên. Làm sao chúng ta nhận lãnh sự trợ giúp của người mà không mắc phải việc từ bỏ Chúa?

Một Con Bò Tơ Thuần Thục

Sứ điệp nào Đức Giê-hô-va phán bảo cùng dân Ngài qua Ô-sê 10:11-13? Những lời này có nghĩa gì, “Ta sẽ đến và sa mưa công bình xuống trên các ngươi”?

Trong Ô-sê đoạn 10, con của Đức Chúa Trời là Ép-ra-im (tức Y-sơ-ra-ên) được so sánh giống như một con bò cái tơ thuần thục thích đập lúa bởi vì nó sẽ được ăn những hạt thóc nó đập ra. Điều này cho thấy là dân Y-sơ-ra-ên, thay vì là hữu ích, họ đã trở thành ích kỷ. Nhưng khi Đức Chúa Trời đặt một cái ách trên lưng Y-sơ-ra-ên và cho họ làm việc tự do giữa ngoài ruộng đồng thì sự công bình và tử tế sẽ nảy nở trong lòng họ.

Trong câu 12, tiên tri Ô-sê trình bày rằng Đức Chúa Trời muốn Y-sơ-ra-ên biết vâng phục lời của Ngài. Khi họ trở lại và vâng lời Ngài thì sự công bình chính trực và tình yêu thương, là những món quà mà Chúa hứa ban cho “vợ” của Ngài. Đó là khi lời giao ước được tái lập (Ô-sê 2:19). Nếu người ta gieo sự công chính, thì họ sẽ gặt sự nhơn lành. Y-sơ-ra-ên chỉ có thể tránh không bị hình phạt nếu họ tìm kiếm Đức Chúa Trời và làm theo ý Ngài. Nghĩa là cánh cửa nhân từ vẫn còn mở cho dân được chọn của Đức Chúa Trời nếu họ biết ăn năn.

Tìm kiếm Đức Chúa Trời tức là tìm cầu một mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Vỡ đất tức là làm những sự cải thiện về đời sống thuộc linh. Đức Giê-hô-va và dân Ngài sẽ cùng nhau làm việc để mang lại sự phước hạnh cho đất. Kết quả là cây cỏ và bông trái sẽ nở tràn lan tươi tốt trên toàn mặt đất (Ô-sê 14:5-7).

Hãy đọc lại lời mời của Đấng Christ kêu chúng ta hãy mang lấy ách của Ngài trong Ma-thi-ơ 11:28-30. Làm thế nào học được sự “nhu mì và khiêm nhường” của Chúa (câu 28) sẽ giúp chúng ta tìm được sự bình an cho tâm hồn?

Đứa Con Còn Thơ Ấu

Trong các câu này, Y-sơ-ra-ên được ví như một đứa con còn thơ ấu mà Đức Giê-hô-va đã chăm gìn nó từ những ngày ban sơ ấy. Đức Giê-hô-va như một bậc cha mẹ mới có đứa con thơ. Ngài đã kiên nhẫn và dịu dàng chỉ dạy cho đứa bé biết đi, biết chạy. Đức Chúa Trời yêu thương và tha thứ, và Ngài là trọng tâm của sứ điệp mà Ô-sê ghi lại. Ngay cả khi Đức Chúa Trời đoán phạt, Ngài cũng rất nhân từ. Ngài có thể nổi giận cùng sự bội nghịch của dân Ngài, nhưng lòng nhân từ của Ngài vẫn vô bờ. Trí óc và tấm lòng hữu hạn của chúng ta không sao hiểu thấu được sự nhân từ vô cùng ấy của Ngài.

Đọc Phục truyền 8:5; Châm ngôn 13:24; Hê-bơ-rơ 12:6; và Khải huyền 3:19. Tất cả các câu này cùng nói gì? Chúng ta tìm được niềm an ủi nào qua các câu Kinh Thánh này?

Đức Chúa Trời dùng Môi-se để phán bảo cùng vua xứ Ai Cập rằng Y-sơ-ra-ên là một đứa con, con trưởng nam của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22, 23). Tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế gian, kể cả Ai Cập đều là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng quốc gia Hê-bơ-rơ, là dân được chọn của Ngài, đặc biệt hơn cả, là con đầu lòng của Ngài với toàn danh dự và quyền trưởng nam. Nhưng trách nhiệm cũng đi kèm theo với các danh dự và quyền lợi ấy. Chẳng hạn khi ở trong đồng vắng, có lúc Đức Giê-hô-va đã bồng ẵm dân Ngài như “một người cha bồng ẵm con mình” (Phục truyền 1:31). Và cũng có lúc Ngài sửa phạt họ như “một người sửa phạt con mình vậy” (Phục truyền 8:5). Bất cứ bậc cha mẹ nào yêu con cái mình cũng sửa phạt chúng. Bởi vì kỷ luật là điều tốt cho chúng nó. Chúng ta là loài người bất toàn còn biết vì yêu con phải dạy con mình, hướng chỉ là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tin tưởng vào tình yêu thương của Ngài cả khi Ngài phải sửa phạt chúng ta.

Đối với nhiều người trong chúng ta, vấn đề không phải là chúng ta không tin tưởng vào kỷ luật của Chúa. Nhưng vấn đề là chúng ta phải cố gắng hiểu những sự thử thách và hoạn nạn xảy đến với chúng ta. Làm sao chúng ta biết đó là Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta, hay là các điều ấy xảy đến vì một duyên cớ nào đó. Xin mang câu trả lời của bạn đến lớp.

Lòng Nhân Từ Mạnh Hơn Sự Nóng Giận

Y-sơ-ra-ên ngỗ nghịch và tội lỗi đáng lẽ phải bị hủy diệt. Nhưng Đức Giê-hô-va vẫn yêu dân Ngài và hết sức tìm cách cho họ cải thiện đời sống thuộc linh của họ.

Trong thời Áp-ra-ham có năm thành được tìm thấy trong vùng Thung Lũng sông Giô-đanh về hướng đông nam của Biển Chết (Sáng thế Ký 14:8). Đó là các thành Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma, Xê-bô-im và Xô-rơ. Trong năm thành này, chỉ có thành Xô-rơ là đã không bị hủy diệt. Bốn thành kia nổi tiếng vì họ đã bị hủy diệt bởi tội lỗi của họ mà họ không muốn hối cải (Phục truyền 29:23). Đây là những thành mà Ô-sê hàm chỉ đến trong hai câu này.

Ô-sê đoạn 11 dạy rằng đường lối của Đức Chúa Trời là tốt đẹp hơn các đường lối tội lỗi của loài người. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cố gắng mang sự hàn gắn, chữa lành, và khôi phục đến cho dân Ngài. Đức Chúa Trời sửa phạt vì Ngài muốn họ được cải thiện và tấn tới, chứ Ngài không muốn họ bị hủy diệt. Nhiều người, đầu là những người xưng mình là Cơ Đốc nhân, cũng không hiểu Chúa trong phạm vi ấy. Họ cho rằng Đức Chúa Trời là một Đấng giận dữ chỉ tìm cách hong trừng phạt họ vì tội lỗi của họ. Tệ hơn, có người còn nghĩ rằng Đức Chúa Trời dùng lửa địa ngục để đốt cháy các kẻ phạm tội trong lửa triền miên. Nhưng hình ảnh ấy là sai, không đúng với những gì chúng ta biết về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.

Hai câu này giúp chúng ta hiểu được tấm lòng của Cha thiên thượng chúng ta. Liệu Ngài để cho đứa con ngỗ nghịch của Ngài bị ném đá theo như luật pháp đòi hỏi (Đọc Phục truyền 21:18-21; cũng đọc Sáng thế Ký 19:17-23)? Quả là một hình ảnh nhiệm mầu của một Đức Chúa Trời lòng tan nát vì tội lỗi của loài người và cũng nóng lòng muốn cứu vớt chúng ta.

Đọc Rô-ma 5:8; 1 Phi-e-rơ 2:24; và Ga-la-ti 3:13. Các câu này diễn tả thế nào về tình yêu vô bờ Đức Chúa Trời có cho nhân loại?

Đã Được Chữa Lành, Được Yêu Và Được Chăm Sóc

Nhiều học giả Kinh Thánh thấy Đức Giê-hô-va của Cựu Ước rất nghiêm khắc và không dễ tha thứ. Đối với họ Đức Chúa Giê-su của Tân Ước khác với Đức Giê-hô-va của Cựu Ước. Tại sao họ lại có tư tưởng ấy? Sứ điệp trong Ô-sê đoạn 14 giúp chúng ta thấy lối suy nghĩ như vậy là sai lầm. Ô-sê 14 cho chúng ta thấy gì về bản chất của Đức Chúa Trời và tình thương Ngài có cho dân Ngài?

Đoạn cuối của sách Ô-sê là cách chấm dứt sứ điệp của nhà tiên tri một cách tốt đẹp. Đoạn này bắt đầu bằng sự kêu gọi người ta hãy quay khỏi đường lối của tội lỗi. Ô-sê thúc giục mọi người hãy trở về cùng Đức Chúa Trời. Tiên tri dạy cho họ những lời họ phải nói khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông biểu họ phải xin Đức Chúa Trời cất đi những tội lỗi làm họ vấp phạm. Họ phải dứt đi tình bằng hữu với các dân tộc ngoại bang và từ chối không dự phần vào sự thờ lạy tà thần. Trong thời Kinh Thánh, không ai được phép ứng hầu Đức Giê-hô-va mà không mang theo của lễ dâng hay của lễ hy sinh (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:15). Ngoài con vật mang theo làm con sinh tế, Ô-sê biểu họ phải mang theo những lời của một tấm lòng hối cải và tạ ơn.

Rồi sau khi người ta đã thật lòng xưng tội, Đức Chúa Trời trả lời sự hối cải của họ bằng các lời hứa chữa lành cho họ. Một trong những lời hứa quan trọng hơn cả là Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho họ bởi vì Ngài là y sĩ đại tài. Đức Chúa Trời làm mới lại mối tương quan Ngài có cho Y-sơ-ra-ên chẳng khác nào sương móc mang nước đến cho những cỏ cây đã khô cần vì những ngày nắng hạn của vùng Palestine.

Hãy đọc câu cuối của đoạn này. Muốn được những lời hứa này thành tựu thì cần phải có những điều gì? Đối với chúng ta, các lời hứa này và những đòi hỏi của chúng có áp dụng được cho chúng ta là người Cơ Đốc Phục Lâm trong thời hiện đại không?

Thứ Sáu *12 Tháng 4

Nghiên Cứu Bổ Túc: So sánh những lời của bà Ellen G. White viết dưới đây với sứ điệp trong Ô-sê đoạn 7 đến đoạn 14.

“Qua các năm dài đen tối, vua này tiếp nối vua kia, họ đã phạm tội nghịch cùng Thiên đàng và ư Y-sơ-ra-ên ngày càng vướng sâu vào tội thờ hình tượng và các tà thần. Đức Chúa Trời đã truyền hết sứ điệp này đến sứ điệp khác cho họ. Ngài đã dùng các tiên tri của Ngài để cho họ không biết bao nhiêu cơ hội đặng họ thôi sa lầy và quay đầu trở về cùng Ngài . . . Quốc gia Y-sơ-ra-ên đã được nhắc nhở và cảnh cáo không biết bao nhiêu lần rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể cứu họ khỏi tội lỗi. Trong những giờ phút đen tối nhất vẫn có những người trung tín đứng vững trong niềm tin họ có đối với Chúa. Giữa vòng các kẻ thờ lạy tà thần của thế gian, những người này vẫn một mực trung và được xem là công bình trong mắt Đức Chúa Trời. Những kẻ trung tín này sẽ có mặt trong số những kẻ được cứu và làm trọn mục tiêu Đức Chúa Trời có cho họ.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Prophets and Kings*, trang 108.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Có tư tưởng nói rằng Đức Chúa Trời đã dùng cuộc đời và chức vụ của Ô-sê để nói lên những lời Ngài muốn nói với Y-sơ-ra-ên qua thể chất một con người. Tư tưởng này cho chúng ta thấy một phần nhỏ nào của việc Đức Chúa Giê-su cũng đã dùng thể chất con người để mang chân lý đến cho loài người? Đọc Giăng 1:14.
- 2 Y-sơ-ra-ên trong thời Kinh Thánh không phải chỉ một ngày mà đi đến sự bội nghịch cùng Chúa. Họ đã phản bội Chúa từ từ. Làm thế nào chúng ta là tín đồ Chúa, vẫn giữ vững lòng tin và trung thành với các đường lối muôn đời của Chúa trong một thế giới thay đổi không ngừng?